

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.หนุนใช้ 'Water Footprint' เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
๒. กนป. ชี้ภัยแล้งกระทบผลผลิตปาล์มมันลดลง ๒%
๓. เกาะข้าวเกษตร
๔. ชงจ่ายชดเชย
๕. ชดเชยภัยแล้งแค่๒แสนไร่ ใช้งบฉุกเฉินจังหวัดจ่าย
๖. ชดเชยนาข้าวเจอแล้งไม่เกิน๒แสนไร่
๗. ส่งออกลำไยงานเข้า-จีนสั่งเบรกเอกชน๑๓ราย
๘. แคนนำสวนยางใต้ทวงสัญญาขายอยู่ชดเชยราคาคัมพูน
๙. ชงรื้อโครงสร้างแลกตู้เพิ่ม๑.๓หมื่นล้าน
๑๐. กู้เงินมาอุ้มชาวไร่อ้อย
๑๑. โครงสร้างอ้อย-น้ำตาลใหม่ อุตฯพร้อมขงกรม.กันยานี้
๑๒. หมอдинสนับสนุนแผนที่สปก.จัดระบบ-สกัดรูก้าที่ดินเกษตร
๑๓. สาธิตลูกข้าวต้นเดียวลดรายจ่าย
๑๔. ขายข้าวเงินลงตัว จ่อเซ็นสัญญาแรก๑ล้านต้นกันยานี้

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

โพสต์ทูเดย์

ข่าวสด

ไทยโพสต์

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยรัฐ

มติชน

แนวหน้า

เดลินิวส์

คมชัดลึก

\*\*\*\*\*

# สศก. หนุนใช้ 'Water Footprint' เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า



จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีที่ค่อนข้างต่อเนื่องและรุนแรง ทำให้หลายฝ่ายต้องออกมาตระหนักและมองการณ์ไกลถึงสถานการณ์น้ำในอนาคต เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วมีแต่หมดไป ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมีเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด

นายเลอศักดิ์ ธีวระภูโลปบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.มีนโยบายที่จะนำเสนอให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าต่อจากนี้การใช้น้ำต้องเป็นไปอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่ออนุรักษ์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กับคนรุ่นหลังได้มีน้ำใช้ โดยเฉพาะต้องมีการนำกระบวนการเรื่อง "Water Footprint" มาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงสินค้าถูกแปรรูปไปถึงมือผู้บริโภคแต่ละสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีการใช้น้ำตลอดกระบวนการผลิตปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งสินค้าที่มี Water Footprint น้อยย่อมได้รับความสนใจมากกว่าสินค้าที่มี Water Footprint มากเพราะมีการใช้น้ำ (consumption) และทำให้น้ำสกปรก (pollution) น้อยกว่า

โดย Water Footprint แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Green water footprint (น้ำสีเขียว) เป็นปริมาณน้ำที่อยู่ในรูปของความชื้นในดิน เนื่องจากน้ำฝนที่ถูกใช้ไปในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชผลทางการเกษตร การทำไม้ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ Blue water footprint (น้ำสีฟ้าเงิน) เป็นปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินที่ถูกใช้ไปในกระบวนการผลิต เช่น น้ำในแม่น้ำ ทะเลสาบ และน้ำในอ่างเก็บกักน้ำต่างๆ รวมทั้งน้ำบาดาล เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม Gray water footprint (น้ำสีเทา) ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าและภาคบริการ ซึ่งคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตให้เป็นน้ำดีตามมาตรฐาน

โดยค่าเฉลี่ย Water Footprint ของประเทศไทยในขณะนี้สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก อยู่ที่ 2,223 ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี เป็นผลมาจากการใช้น้ำที่ขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรสูงถึง 2,131 ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี ซึ่งเกิดจากการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นพืชผัก สินค้าประมง ปศุสัตว์ล้วนใช้น้ำทั้งสิ้น หากคิดสัดส่วนน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วประเทศ ปีละประมาณ 14,000 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลทั้งเขื่อน นอกจากนี้ การเข้ามาลงทุนทำธุรกิจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะการผลิตแอลกอฮอล์ที่เข้ามาใช้น้ำบาดาลในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ใช้กับน้ำที่ส่งออกไปในรูปแบบของสินค้าให้มีความสมดุลกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ไม่เช่นนั้นจะทำให้ประเทศไทยเสียสมดุลด้านน้ำได้

อย่างไรก็ตาม ด้านการเกษตรกรรมของไทยถือเป็นภาคส่วนที่มีการใช้น้ำสูงสุดคิดเป็น 75% ตัวอย่าง การผลิตข้าว 1 กิโลกรัม ต้องใช้น้ำถึง 3,400 ลิตร นม 1 แก้ว ใช้น้ำ 200 ลิตร กาแฟ 1 แก้ว ใช้น้ำ 140 ลิตร ไข่ไก่ 1 ฟอง ใช้น้ำ 135 ลิตร เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาข้อมูล Water Footprint ของระบบการผลิตพืชและสัตว์แต่ละชนิดจะช่วยให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจเข้าใจว่าต้องทำอะไรเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น


นายเลอศักดิ์ กล่าวย้ำว่า สศก.จะเร่งดำเนินการศึกษา Water Footprint ของข้าว เนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำมาก ต้องระมัดระวังในการสร้างสมดุลของน้ำในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ทั้งลดพื้นที่ปลูกข้าว การปลูกพืชหลังนา หรือการใช้เทคนิคการแก้งข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการบริหารอุปสงค์-อุปทานได้อย่างสมดุลด้วย

## กนป. ชี้ภัยแล้งกระทบผลผลิตปาล์มมันลดลง 2% เร่งเดินหน้ามาตรการพัฒนาโรงงานสกัด และ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายปาล์มมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2558 ส่งผลให้ผลผลิตปาล์มมันปีนี้ออกสู่ตลาดน้อยลง ซึ่งผลผลิตปาล์มมันทั้ง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา มีผลผลิตลดลงจากปี 2557 ทุกไตรมาส แต่ในไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) คาดว่าผลผลิตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในแหล่งปลูกที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าผลผลิตปาล์มมันทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 12.2 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ 12.5 ล้านตัน คิดเป็นผลผลิตที่ลดลงประมาณ 2%

ส่วนน้ำมันปาล์มดิบในปีนี้จะสามารถผลิตได้ประมาณ 2.03 ล้านตัน เมื่อบวกกับสต็อกต้นปี 0.17 ล้านตัน รวมทั้งมีการนำเข้าในช่วงต้นปี 0.05 ล้านตัน คาดว่าทั้งปีจะมีน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด 2.25 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบมีอยู่ประมาณ 1.87 ล้านตัน แบ่งเป็นความต้องการเพื่อการบริโภคอุปโภค 0.95 ล้านตัน เพื่อผลิตไบโอดีเซล 0.85 ล้านตัน และเพื่อการส่งออก 0.07 ล้านตัน จึงคาดว่าปลายปี 2558 จะมีสต็อกประมาณ 0.38 ทั้งนี้ ตัวเลขสต็อกอาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากนี้ขึ้นอยู่กับผลผลิตในไตรมาส 4 ด้วย ซึ่ง สศก.จะไปติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การผลิตปาล์มมัน

สำหรับผลการดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาราคापาล์มมันทั้งระบบ ที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งระยะสั้นที่กำหนดให้มีการรับซื้อผลปาล์มทะเลและผลปาล์มร่วงในราคาเดียวกันที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% พบว่าโรงงานสกัดได้ดำเนินการรับซื้อเป็นไปตามประกาศ แต่ก็ยังมีลานเทและโรงงานสกัดเกรด B ยังรับซื้อแยกผลปาล์มร่วงในราคาที่สูงกว่าผลปาล์มทะเล กรมการค้าภายในได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในแต่ละพื้นที่แล้ว ส่วนระยะกลาง ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ปลูกปาล์มมัน เพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิตที่ถูกต้อง ครอบคลุมสามารถใช้ในการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมปาล์มมันทั้งระบบ สำหรับมาตรการระยะยาว กำหนดไว้ 2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยเฉพาะโรงงานเกรด B ให้ได้มาตรฐาน และ 2 แรงรัดการยกร่าง พ.ร.บ.ปาล์มมันและน้ำมันปาล์มให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจาก พ.ร.บ. เป็นหัวใจสำคัญเป็นตัวกำหนดทิศทางการอุตสาหกรรมปาล์มมัน ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ



๒๒ เกาะป่าเกษตรประจำฉบับวัน วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว  
อังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558...○ คร. จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันก่อน...○ นายอภัยศักดิ์  
จู่ละดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและ  
เป็นประธานการประชุมความร่วมมือใน นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรม  
การสนับสนุนการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต วิชาการเกษตร และคณะตรวจเย็บผลการปฏิบัติ  
ด้านอาหารสัตว์ให้แก่สหกรณ์ และกลุ่ม งานของด่านตรวจพืชหนองคายซึ่งเป็นด่าน  
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุม สังกัดเกษตรชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฮีสก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง...○ พิเศษ โดยมี นายเสริม วงศ์คำจันทร์ หัวหน้า  
สำนักงานตรวจอัญญาสิทธิกรณอินทบุรี จัด ด่านตรวจพืชหนองคาย บรรยายสรุปและนำ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิสาหกิจ ชมการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืชหนองคาย  
ชุมชนด้านการเงินการบัญชี สำหรับกลุ่ม จังหวัดหนองคาย...○ นายสุรเชษฐ์ กระจาย  
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่โครงการ ศูนย์ศึกษา สี สัตว์แพทย์ชำนาญงาน รักษาการแทน  
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก ปศุสัตว์อำเภอวัดสิงห์ พร้อมด้วย นายจักรินทร์  
พระราชดำริ ปีงบประมาณ 2558 พร้อมลงพื้น แสงประชุม เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงาน  
ที่ศึกษาดูงานกิจการวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอม ออกให้บริการเกษตรกร  
เมืองสระแก้ว ที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องหอม ตามโครงการภัยแล้งฯ ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบล  
โบราณ โดยมี นางสาวอ้อยทิพย์ จดจำ วังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท...○  
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ ณ “กิด ทางไทย”

**ชงजूยชคเซย:** นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตรา ๓.๒๕ บาทต่อไร่ เพื่อชดเชยให้ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่รัฐบาลประกาศสงฆ์จากปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจากการสำรวจมีพื้นที่นาได้รับผลกระทบไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่.

# ขาดเขยภัยแล้งแค่ 2 แสนไร่

- ใช้งบฉุกเฉินจังหวัดจ่าย
- หวังภัยพิบัติดีดิ่งราคาข้าว

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สรุปผลสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีพื้นที่ได้รับผลเสียหายแล้วประมาณ 200,000 ไร่ หรือ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% จากเดิมที่ประเมินว่า จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งประมาณ 1.6 ล้านไร่ ดังนั้นกระทรวงฯ เตรียมเสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,113 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับการชดเชยภัยพิบัติพืชผลอื่นในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา โดยไม่จำเป็นต้องเสนอขอใช้งบกลางรายการสำรองฉุกเฉิน กรณีเร่งด่วนและจำเป็นปีงบประมาณ 68 มาชดเชย เพราะจะใช้งบประมาณฉุกเฉินของจังหวัด ที่รัฐประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจังหวัดละ 10 ล้านบาทมาใช้แทน

“งบประมาณที่จะชดเชยโดยน่างบของจังหวัด มาใช้ในส่วนนี้เพียงพอที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรได้แน่นอน โดยไม่ต้องขออนุมัติงบกลาง

ซึ่งหากรวมกับการสนับสนุนประมาณในส่วนของวงเงิน 6,500 ล้านบาท ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการเห็นชอบจาก ครม. จะลงไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ทันที โดยส่วนหนึ่งจะเป็นการจ้างงานให้คนในพื้นที่ ด้วยการเน้นไปที่การขุดบ่อน้ำและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำบางส่วนไว้ใช้ในการทำรอบต่อไป เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่จะตกลงถึงเดือน พ.ย. นี้ ยังไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนการทำปริงในช่วงต้นปีหน้าได้ทั้งหมด”

สำหรับปริมาณการผลิตข้าวที่ลดลงในปีนี้ จากภาวะภัยแล้งขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่ เนื่องจากต้องดูการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลด้วยว่า สามารถทำได้รวดเร็วเพียงใด อย่างไรก็ตาม มองว่าราคาข้าวมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวในต่างประเทศหลายแห่งต้อง



ชวลิต ชูขจร

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. อนุมัติโครงการและมีการปล่อยสินเชื่อไป มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการและขอขึ้นกู้เป็นจำนวนมาก และหากมีเกษตรกรขอกู้จนครบวงเงิน ธนาคารจะเสนอคณะกรรมการเพื่อขยายวงเงิน หรือพิจารณามาตรการเพิ่มเติมต่อไป

“ธ.ก.ส.ยังไม่มีการเพิ่มเติมออกมาใหม่ที่จะช่วยเกษตรกร แต่คงใช้มาตรการเดิม เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งไปก่อน เพื่อให้เกษตรกรได้มีความคลายกังวลเรื่องเงินทุนหมุนเวียนและให้มีสภาพคล่องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในภาวะที่ขาดรายได้ขณะนี้ โดยจะประเมินเป็นระยะ ๆ จะต้องดูทั้งปริมาณน้ำและฝนหลังจากนี้ว่าเป็นอย่างไรก่อนจะ

ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเมียนมา และเวียดนาม ก็ประสบปัญหาน้ำท่วม ขณะที่ประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ราคาข้าวจึงมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ยังดำเนินมาตรการเดิม เพื่อช่วยเกษตรกรที่มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยล่าสุด ธ.ก.ส.ได้รับรายงานจากสาขาทั่วประเทศหลัง

พิจารณามาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม”

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกค่า และสหกรณ์การเกษตร ปี 58 วงเงิน 80,000 ล้านบาท จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า 50% ของผลผลิตทั้งหมด หรือเกษตรกรที่ชะลอทำการเกษตร และไม่มีรายได้จากภัยแล้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการสินเชื่อระยะสั้นวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท และระยะยาวอีก 3 หมื่นล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตรเป็นการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร หรือเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นรูปแบบอื่นที่มีความเหมาะสมมากขึ้น

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังขยายเวลาชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 9 เดือน และกรณีพิเศษไม่เกิน 12 เดือน โดยให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของรายได้ และช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ของสมาชิก โดยพิจารณาขยายตารางกำหนดชำระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารออกไปไม่เกิน 12 เดือน

“ปัจจุบันธนาคารฯ ได้มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง แต่การช่วยเหลือจะพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งแต่ละรายอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกัน โดยการช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรเท่านั้น แต่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันแก้ไข”.

## ชดเชยเกษตรกรเจอแล้งไม่เกิน 2 แสนไร่ ๖11

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด  
เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้สำรวจพื้นที่เกษตรกรในเขตชลประทาน  
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งพบว่า มีพื้นที่นาที่ได้รับผล  
เสียหายไม่เกิน 2 แสนไร่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของ  
พื้นที่เดิมที่ประเมินว่าจะอยู่ที่ 1.5 ล้านไร่ ความเสียหายน้อยกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากช่วงปลายเดือน ก.ค. เริ่มมีฝนตกใน  
หลายพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอแนวทางการจ่ายเงินชดเชย  
ให้กับเกษตรกรในอัตรา 1,113 บาท/ไร่ เท่ากับการชดเชย  
ภัยพิบัติพืชผลในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา โดยจะใช้งบประมาณ  
ฉุกเฉินในส่วนของจังหวัดที่ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจังหวัดละ  
10 ล้านบาท ซึ่งถือว่าพอ ไม่ต้องขออนุมัติงบกลางรายการสำรอง  
ฉุกเฉิน กรณีเร่งด่วนและจำเป็นปีงบประมาณ 2558 สำหรับ  
ราคาข้าวจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่การระบายข้าวของรัฐบาล



## ● ส่งออกลำไยงานเข้า-จีนสั่งเบรกเอกชน13ราย เอกสารบัลเพอร์ฯเกินมาตรฐาน

ส่งออกลำไยหนาวจีนระงับผู้ส่งออก 13 ราย หลังพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน มกช. จัดผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมคลอดมาตรฐานบังคับโรงรมสารฆ่าเชื้อฯ ก่อนถูกแบนทั้งระบบ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพ่อค้าจีนที่มารับซื้อลำไยในไทยใช้ยาเกินปริมาณ

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ตรวจพบสารฆ่าเชื้อไรโดออกไซด์ในลำไยสดที่นำเข้ามาจากไทยเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ppm) อย่างต่อเนื่อง AQSIQ จึงระงับการนำเข้าเป็นรายบริษัท

ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558 มีผู้ประกอบการของไทยถูกระงับการส่งออกแล้ว 13 ราย ขณะเดียวกัน จีนยังเพิ่มมาตรการตรวจสอบและควบคุมการนำเข้าลำไยสดจากไทยเข้มงวดมากขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว ไมเช่นนั้นอาจเกิดปัญหาบานปลายได้ เช่น จีนอาจระงับการนำเข้าลำไยสดทั้งระบบ และกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศผู้นำเข้ารายอื่น อาทิ อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ เป็นต้น

“จากการตรวจสอบพบว่าการส่งออกลำไยสดไปจีนมีผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการผู้ส่งออก

ของไทย และกลุ่มพ่อค้าชาวจีน ซึ่งเข้ามาสวมสิทธิ์ผู้ประกอบการในประเทศและส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มหลังนี้ส่วนใหญ่ใช้สารรมเกินปริมาณที่กำหนดเพื่อให้ลำไยผิวสวย เก็บรักษายาวนานกว่าปกติ โดยไม่สนใจเรื่องสารตกค้างและความปลอดภัย รวมถึงเงื่อนไขทางการค้า ทำให้ตรวจพบปัญหาสารฆ่าเชื้อไรโดออกไซด์ตกค้างเกินค่ามาตรฐานบ่อยครั้ง”

ที่ผ่านมา มกอช.และกรมวิชาการเกษตรร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรมฆ่าเชื้อไรโดออกไซด์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซฆ่าเชื้อไรโดออกไซด์เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานได้

นอกจากนั้น มกอช.ยังจัดทำร่างมาตรฐานฯ หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซฆ่าเชื้อไรโดออกไซด์ และเร่งผลักดันเป็นมาตรฐานบังคับเพื่อควบคุมโรงรมฆ่าเชื้อไรโดออกไซด์ทุกขนาด ต้องมาขึ้นขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และขยายขอบข่ายครอบคลุมกระบวนการรมฆ่าเชื้อไรโดออกไซด์ในผลไม้ชนิดอื่นด้วย ได้แก่ ลิ้นจี่ ฝรั่ง มังคุด และทุเรียน ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาไทยส่งออกลำไยสด 357,184.50 ตัน มูลค่าสูงถึง 7,933.86 ล้านบาท

## แกนนำสวนยางใต้ ทวงสัญญาชายฉู้ย ชดเชยราคาคຸ້ມทุน

**พัทลุง** ● นายวีระศักดิ์ ลินสูงศักดิ์ ประธานลุ่มพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (คสยท.) เปิดเผยว่า แกนนำชาวสวนยางพาราจาก 14 จังหวัดภาคใต้ จะมีการประชุมใหญ่ที่จังหวัดสตูล เพื่อแนะนำหารือเรื่องพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกฎปัญหากรณีนโยบายยางพารา ที่ มรว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้รับปากไว้กับคณะแกนนำชาวสวนยางพาราซึ่งได้เดินทางเข้าพบ ที่มีนายสวัสดิ์ ลาดपालะ นายกสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้รับปากไว้ว่าจะมีนโยบายชดเชยราคาโดยหาวิธีการดำเนินการอยู่ ซึ่งจะให้สูงกว่าราคาต้นทุนการผลิต โดยราคาต้นทุนสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คิดไว้อยู่ที่ 64.50 บาท/กก. และขณะนี้ เป็นฤดูกลางยางพาราออกพร้อมกันทั่วประเทศ และบางพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ ราคาอยู่ที่ 46 บาท/กก. สำหรับน้ำยางสด ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงาน

อุตสาหกรรมยางพาราหลายแห่งในพื้นที่ จ.พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง ยุติการรับคนงาน พนักงานใหม่ และยุติการทำงานล่วงเวลา และสำหรับพนักงานที่ลาออกไปก็จะไม่รับเพิ่ม และมีการเข้มงวดมากขึ้น

สำหรับราคาตลาดกลางยางพาราหดใหญ่

สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย รายงานว่า วันที่ 10 ส.ค. มีการประมูลซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ราคา 49.17 บาท/กก. ยางรมควัน 50.92 บาท และน้ำยางสด ราคา 46 บาท/กก. ในขณะเดียวกัน ตลาดซื้อขายน้ำยางสดในพื้นที่ จ.พัทลุง ราคา 46 บาท/กก.

# ชงรื้อโครงสร้างน้ำตาล แลกกู้เพิ่ม 1.3 หมื่นล้าน

ตัวแทนชาวไร่ยันคงระบบ  
แบ่งปันผลประโยชน์ 70:30  
ตามเดิม

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอแผน  
ปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทรายเข้ากรม.  
เดือนก.ย.นี้ พร้อมขอกู้เงินเพิ่ม 1.3 หมื่นล้าน  
อุดหนุนราคาอ้อย

นายจักรมณต์ ผาสุกวณิช รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการปรับ  
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย  
ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการจัดทำ  
แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล  
ทราย ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาจากคณะ  
รัฐมนตรี(ครม.) ภายในเดือนก.ย.นี้ ซึ่งเป็นไป  
ตามเงื่อนไขเดิมที่ ครม.ระบุว่าหากจะมีการกู้เงิน  
เพื่อดูแลเสถียรภาพราคาอ้อยเพิ่มเติม จะต้องส่ง  
แผนปรับโครงสร้างไปพร้อมกันด้วย

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนที่จะกู้เงิน  
มูลค่ารวมค่าอ้อยเพิ่มเติมอีก 1.3 หมื่นล้านบาท  
เนื่องจากราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี 2557/58 ที่ราคา  
ที่เดิมประมาณกว่า 50 บาทต่อตัน ซึ่งกองหนุนอ้อย  
และน้ำตาลทราย จะต้องนำมาจ่ายคืนโรงงานตาม  
กฎหมาย ดังนั้นหากจะกู้เงินก็ต้องเสนอเพื่อเคาะ  
การปรับโครงสร้างเข้าไป

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรม  
สถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานและหนึ่งในคณะทำงาน  
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย  
กล่าวว่า การเตรียมปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม  
อ้อยและน้ำตาลทราย ตามมติ ครม.ที่กระทรวง  
อุตสาหกรรมเตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติ  
ในเร็วๆ นี้ ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับแก้กฎหมายใน  
พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เนื่องจาก  
ยังมีช่องทางอื่นที่สามารถดำเนินการ และบังคับ  
ใช้ตามกฎหมายได้ เช่น การออกเป็นระเบียบของ  
คณะทำงานอ้อยและน้ำตาลทราย ที่มีปลัดกระทรวง  
อุตสาหกรรมเป็นประธาน เพื่อให้คณะกรรมการ  
อ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ที่มีอำนาจในการ  
จัดการอุตสาหกรรมนี้เข้าไปปฏิบัติได้

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นในรายละเอียดที่จะบังคับ  
ใช้ จะมีการกำหนดให้เกษตรกรชาวไร่ต้องมี

กระบวนการผลิตอ้อยให้ได้มาตรฐานและต้อง  
ได้ประสิทธิภาพตามที่ภาครัฐกำหนด โดยเฉพาะ  
การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การจัดการเพื่อรับมือกับ  
ปัญหาแล้ง การจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อให้อ้อยได้รับ  
น้ำตลอดทั้งปี ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะทำให้ต้นทุน  
การผลิตอ้อยลดลง จนเกษตรกรมีรายได้จากการ  
ขายอ้อยเพิ่มขึ้น

ขณะที่โรงงานน้ำตาลนั้นตามระเบียบจะ  
กำหนดให้มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การทึบอ้อยให้ได้ปริมาณอ้อยไม่ต่ำกว่า 90% โดย  
ในส่วนของโรงงานนี้ที่ผ่านแต่ละโรงมีมาตรฐาน  
ต่างกัน ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอ กระทั่ง  
รายได้เกษตรกร รวมทั้งในระเบียบนี้ก็จะเพิ่ม  
ความชัดเจนในส่วนการจัดการ ผลผลิตอุตสาหกรรม  
อ้อยที่ยังไม่กำหนดใน พ.ร.บ. เช่น การนำน้ำ  
อ้อยไปทำเอทานอล และปัจจุบันเป็นรายได้ของ  
โรงงาน แต่ในคณะกรรมการปรับโครงสร้างจะ  
พิจารณาว่า รายได้ส่วนนี้จะจัดสรรอย่างไรให้  
เป็นธรรมที่สุด

“การปรับโครงสร้างครั้งนี้จะไม่มผลต่อ  
ราคาน้ำตาลทราย ที่ภาครัฐกำหนดราคาไม่เกิน  
23 บาทต่อกิโลกรัม รวมทั้งระบบการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์ของทั้งอุตสาหกรรมที่กำหนดให้  
ชาวไร่ได้ 70% และโรงงานได้ 30% จะยังคงเดิม  
ไม่เปลี่ยนแปลง โดยแนวทางการพิจารณาเงินเพิ่ม  
ค่าอ้อยในกรณีที่ราคาขึ้นต้นต่ำกว่าต้นทุนการ  
ผลิตจะยังคงเดิม เพราะเรื่องนี้ในข้อเท็จจริง  
ชาวไร่มองว่า ไม่ใช่เป็นการนำเงินรัฐมาช่วยเหลือ  
แต่เป็นการนำเงินของอุตสาหกรรมมาดูแล และ  
เจตนาของชาวไร่ต้องการดูแลตัวเองให้ได้มาก  
ที่สุด จึงพยายามลดต้นทุนการผลิต และหวังว่าจะ  
สามารถลดการกู้เงินเพิ่มค่าอ้อยในแต่ละปีลงได้”  
นายธีระชัย กล่าว

นายอิสระ ว่องกุลกิจ ประธานกรรมการ  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กล่าวว่า เวลานี้อยาก  
ให้ไทยมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำตาล  
ทรายเพื่อให้ทันโลก โดยเฉพาะเพื่อรองรับการ  
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

อย่างไรก็ตามเนื่องจากอุตสาหกรรม  
ดังกล่าวมีชาวไร่อ้อยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพราะ  
เป็นผู้ผลิต ดังนั้นการปรับโครงสร้าง  
อุตสาหกรรมน้ำตาลตามนโยบายรัฐบาล ก็คง  
ต้องดูความพร้อมของชาวไร่ด้วยเช่นกัน

## กู้เงินมาอุ้มชาวไร่อ้อย

๙ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวานิช รรมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือน ก.ย.นี้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขมติ ครม.เดิมว่า หากจะกู้เงิน เพื่อดูแลเสถียรภาพราคาอ้อยเพิ่มเติมจะต้องส่งแผนปรับโครงสร้างไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งล่าสุด ต้องกู้เงินมาดูแลราคาอ้อยเพิ่มเติมอีก ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี ๒๕๕๗/๕๘ ต่ำกว่าขั้นต้น ๕๐ บาทต่อตัน ซึ่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) จะต้องกู้มาจ่ายคืนโรงงานตามกฎหมาย

“การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ที่จะเสนอให้ ครม. ไม่ได้มองเพียงเรื่อง การปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย แต่เป็นการเสนอข้อมูล ทั้งระบบ โดยแนวทางใดที่ติดอยู่แล้ว จะไม่แก้ไข ขณะเดียวกัน ประเทศบราซิล ก็เตรียมที่จะรื้อเรียนประเทศไทย กรณีที่ไทยยังมีการอุดหนุนราคาอ้อย ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม โดยการขึ้นราคาน้ำตาลทรายขายปลีก ๕ บาทต่อ กิโลกรัม (กก.) เพื่อนำเงินดังกล่าวไปดูแลระบบแบ่งปันผลประโยชน์อ้อยและน้ำตาลทราย ระบบ ๗๐/๓๐ จึงเป็นโอกาสที่ดี ในการแก้ไขโครงสร้างอุตสาหกรรมนี้ทั้งระบบ”

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยต้องปรับปรุงการผลิตให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน เพราะราคาอ้อยจะตกต่ำอีกครั้งหนึ่ง โดยรัฐบาลจะต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งชาวไร่อ้อยต้องการให้นำเอาผลผลิตทั้งหมดของ อ้อยมาคำนวณเป็นรายได้ในระบบ ๗๐/๓๐ ด้วย.

## โครงสร้างอ้อย-น้ำตาลใหม่ อุตสาหกรรมกันยານี้

นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือนกันยายนนี้ พร้อมแผนเงินกู้เพื่อดูแลราคาอ้อยเพิ่มเติมอีก 1.3 หมื่นล้านบาท เพราะราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี 2557/58 ต่ำกว่าขั้นต่ำประมาณ 50 บาทต่อตัน

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน หนึ่งในคณะทำงานปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า ตามแผนจะไม่มีกรปรับแก้กฎหมายใน พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 เนื่องจากยังมีช่องทางอื่นที่สามารถดำเนินการได้ อาทิ ออกเป็นระเบียบของคณะทำงานอ้อยและน้ำตาลทราย ให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) นำไปปฏิบัติใช้ “การปรับโครงสร้างจะไม่มีผลต่อราคาน้ำตาลทรายที่รัฐกำหนดไม่เกิน 23 บาทต่อกิโลกรัม รวมทั้งระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ 70-30 ระหว่างชาวไร่กับโรงงาน” นายธีระชัยกล่าว

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กล่าวว่า การปรับโครงสร้างใหม่นี้เพื่อให้ทันโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

## 'หมอดิน'สนับสนุนแผนที่สปก. จัดระบบ-สกัดรูล้ำที่ดินเกษตร

ดร.อภิชาติ จงสกล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ยังเป็นหน่วยงานที่ผลิตและให้บริการชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ภาพถ่ายออร์โธรีซิเชิงเลข โดยล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนแผนที่ภาพถ่ายเชิงออร์โธรีซิ ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งข้อมูลที่ได้ นั้นจะใช้เป็นพื้นฐานเพื่อการจัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 อีกทั้งจะเป็นการบูรณาการทำงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางแผนที่ ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศในปัจจุบัน โดยบันทึกข้อตกลงจะมี

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี

ด้าน นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ภาพถ่ายทางอากาศของกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้เห็นสภาพความลาดชัน สภาพที่ดินของเป้าหมาย ซึ่งเมื่อ ส.ป.ก.นำภาพถ่ายเหล่านั้นไปรวมกับระบบดิจิทัลก็จะสามารถเห็นถึงที่ดินรายนแปลงของเกษตรกร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีการทำประโยชน์หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำประโยชน์อย่างไร อีกทั้งหากมีการรูล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่หวงห้ามก็จะสามารถตรวจสอบจากภาพถ่ายเหล่านี้ได้ เช่น พื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวที่มีการเข้ารูล้ำพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อใช้ระบบนี้ตรวจสอบและพบว่ามีการบุกรุก ก็แจ้งเรื่องไปยังพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมาย

## สาธิตปลูกข้าวต้นเดียวลดรายจ่าย

14 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เกษตรอำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ คำนายสมศักดิ์ มะโนจิต เกษตรอำเภอทุ่งช้าง กล่าวว่า กับมูลนิธิบีบีซีของหลังพระ จ.น่าน จัดกิจกรรมสาธิตการปลูกข้าวต้นเดียวและการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าว และปรับสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดด้านการเกษตร หลังการพัฒนาระบบน้ำตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จังหวัดน่าน ที่แปลงนาบ้านวังผา ต.และ อ.ทุ่งช้าง โดยมี เกษตรกรจำนวน 104 ราย ให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้ถึงวิธีการปลูกที่ถูกต้อง ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไป เผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจรายอื่นต่อไป

ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี รวมถึงอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ในอัตราที่ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ถึง 20 กก.ต่อไร่ ซึ่งเป็นการสูญเสียเมล็ดพันธุ์โดยใช่เหตุ ดังนั้น ทางเกษตรอำเภอทุ่งช้างจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้เทคนิคการปลูกข้าวต้นเดียว การใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดแมลงและการใช้น้ำหมักชีวภาพกำจัดวัชพืชนาข้าว โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกปีละ 500 ไร่ จนเต็มพื้นที่และมีเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 800 กก. ในปีแรก และเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึง 1,000 กก.ต่อไร่.

## ขายข้าวเงินลงตัว จ่อเซ็นสัญญาแรก 1 ล้านตันกันยายนี

● พาณิชย์เตรียมลงนามซื้อขายข้าวจีทูจีกับรัฐบาลจีน 13-14 ก.ย.นี้ ลอตแรก 1 ล้านตันตามเอ็มโอยูเดิม เล็งเดินสายขายข้าวปากีสถาน อิหร่าน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากเดินทางไปเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีข้อสรุปด้านการเจรจาขายข้าวในแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) หลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาเบื้องต้นไปเมื่อปลายปีก่อนว่าจีนจะซื้อข้าวจากไทยปริมาณ 2 ล้านตัน กำหนดระยะเวลาส่งมอบ 2 ปี โดยจะลงนามในสัญญาซื้อขายสำหรับข้าว 1 ล้านตันแรก วันที่ 13-14 กันยายนนี้ เป็นสัญญาซื้อขายข้าวใหม่ทุกชนิด ทั้งข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ ส่วนราคาขายจะกำหนดเป็นราคาตลาด ส่วนที่เหลืออีก 1 ล้านตัน รัฐบาลจีนจะเดินทางมาไทยเพื่อเจรจาในรายละเอียดต่อไป

“กระทรวงพาณิชย์จะเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาในวันที่ 28 สิงหาคมนี้และจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป และหลังจากนี้ยังมีแผนขายข้าวกับประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกับปากีสถาน และอิหร่าน” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ด้านผู้สื่อข่าวรายงานข่าว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม กรมการค้าต่างประเทศเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 5 ปี 2558 ปริมาณ 6.68 แสนตัน ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ มีผู้สนใจเข้ายื่นซองรวม 58 ราย ทั้งโรงสี ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการข้าวถุง จากนั้นจะเปิดให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติยื่นขอเสนอราคาในวันที่ 11 สิงหาคมนี้

สำหรับข้าวสต็อกรัฐที่นำมาประมูลครั้งนี้เป็นข้าวในคุณภาพสำหรับบริโภค อยู่ใน 82 คลังจาก 29 จังหวัด แบ่งเป็นข้าว 11 ชนิด เช่น ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว 10% ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปลายข้าวขาวเอวัน ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ข้าวท่อนปทุม ข้าวปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมปทุม จากคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และคลังจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)